

## **BÀI PHÁT BIỂU TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu! Các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Vậy là hơn 9 tháng học đã trôi qua, năm học 2022 - 2023 đã kết thúc. Một năm học bên cạnh những thuận lợi cũng không ít những khó khăn, vất vả của cả thầy và trò nhà trường; nỗ lực làm việc, học tập, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm học. Với tâm huyết, trách nhiệm công việc của CBGV-NV nhà trường, với tinh thần tự học, vươn lên học tập của học sinh đã đóng góp vào sự thành công cũng như hoàn thành xuất sắc các kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra. Và hôm nay trường THCS Trường Thọ long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và lễ ra trường cho học sinh lớp 9 năm học 2022 - 2023, khen thưởng cho thầy cô giáo dạy giỏi, HSG các cấp, học sinh tiên tiến, cháu ngoan Bác Hồ năm học 2022 – 2023

Lời đầu tiên, Tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa các vị đại biểu! Các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Năm học 2022-2023 đã khép lại, năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai sáng tạo có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục, năm thứ 2 thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6,7... Năm học bên cạnh những thuận lợi cũng không ít những khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo các cấp các ngành, sự điều hành của chi ủy chi bộ, BGH, sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu của các thầy cô giáo; đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức, tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh nên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra và hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

### **Cụ thể là:**

- Tổ chức tốt, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên; tham gia đầy đủ và giành nhiều thành tích trong hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố ( có 03 thầy cô tham gia thi và đạt GVG dạy giỏi cấp thành phố là Cô Lê Thị Thu Hà, cô Đỗ Thị Huệ, thầy Bùi Đặng Tường), là một trong những trường có

nhieu GV tham gia thi GVG thành phố và đạt kết quả cao; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong việc quản lý hoạt động giảng dạy, quản lý hồ sơ của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Có 4 thầy cô giáo có sáng kiến được công nhận cấp huyện

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả;

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; Xã hội hóa GD trong PHHS và các cá nhân tổ chức xã hội khác để đảm bảo yêu cầu tối thiểu CSVN cho việc dạy và học, huy động từ nhà hảo tâm, nuôi lợn siêu trọng của học sinh, hỗ trợ của cha mẹ học sinh đã quyên góp được gần 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 đến 800 nghìn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán 2023.

- Công đoàn và nhà trường phát động thi đua trong GV và HS theo chủ đề chủ điểm, theo các đợt thi đua; Động viên, khen thưởng thi đua kịp thời. Làm tốt công tác khuyến học; khen thưởng CB, giáo viên, NV và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.

- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS HCM qua các hoạt động sinh hoạt tập thể; hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, tổ chức thành công chuyên đề đội cấp thành phố “ chúng em phân loại rác thải vì một ngôi trường xanh”. Quyên góp ủng hộ học sinh khó khăn vùng cao do huyện đoàn phát động. Đã kết nạp được 24 em học sinh lớp 9 tiêu biểu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đoàn TNCS HCM.

- Tham gia tích cực các đợt phát động quyên góp ủng hộ, các hoạt động nhân đạo từ thiện do ngành và các tổ chức xã hội phát động: Giúp đỡ HS gia đình chính sách, hộ nghèo; Ủng hộ quỹ "Chất độc da cam"; "Bảo lụt", Mua tấm tre của Hội người mù,...

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến.*

Những cố gắng không ngừng, những cống hiến lặng thầm, sự tận tâm, tận lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và những nỗ lực trong việc tiếp thu tri thức thể hiện sự thông minh, sáng tạo, sự nỗ lực hết mình của các em đã được đền đáp bằng những kết quả cụ thể như sau:

**\* Về thành tích của Học sinh:**

+ Học sinh giỏi quốc gia: 02 Huy chương đồng ( giải ba) môn bơi của HS Nguyễn Tuyên Anh lớp 7C

+ Học sinh giỏi thành phố: 07 giải (trong đó: 01 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích)

+ Học sinh giỏi cấp huyện: 53 giải ( 6 giải nhất, 11 nhì, 23 giải ba, 13 giải khuyến khích)

+ Kết quả xếp loại 2 mặt GD về học lực và hạnh kiểm:

- Xếp loại học lực giỏi, khá trên 70%; học lực yếu kém 2,1%

- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt, khá 99,6%; không có HS xếp loại hạnh kiểm yếu

+ Kết quả xét công nhận tốt nghiệp học sinh lớp 9: 158/158 đạt 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp;

Kết quả năm học 2022 – 2023 các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch năm học đề ra, đối với chất lượng mũi nhọn là một trong những trường trong tốp đầu của huyện có nhiều giải học sinh giỏi các cấp;

***Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu các thầy cô giáo và các em học sinh nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.***

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, để có thể duy trì và đạt được những thành tích như trên, trong những năm qua nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời, động viên trong mọi hoạt động, trong các phong trào; nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năng động, sáng tạo, trách nhiệm, nhiệt huyết tận tâm với nghề; nhiều học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Đó là những yếu tố nội lực giúp nhà trường luôn tự tin để khẳng định mình trong việc thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục.

Bên cạnh sự cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường, của học sinh, nhà trường còn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão, Huyện đoàn – Hội đồng đội huyện An Lão, sự phối hợp, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của Hội cha mẹ học sinh. Đó chính là sự khích lệ, động viên rất lớn giúp nhà trường khắc phục khó khăn, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học đã đề ra. Trong buổi lễ hôm nay, thay mặt nhà trường xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị lời cảm ơn chân thành nhất, mong rằng trong những năm học tiếp theo nhà trường tiếp tục được đón nhận sự quan tâm sâu sắc hơn nữa từ Phòng GD, huyện đoàn An Lão, các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương, quý bậc cha mẹ học sinh. Cũng trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt cho lãnh đạo Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường xin ghi nhận và vinh danh những đóng góp to lớn của các thầy giáo, cô giáo, các nhân viên; tuyên dương những cố gắng và thành tích của các em học sinh đã đạt được.

***Các em học sinh thân mến!***

Đối với các em, nhà trường luôn dành hết những tình cảm, điều kiện để cho các em được học tập tốt nhất. Các em phải luôn suy nghĩ, ý thức và có ý trí vươn lên, hoài bão về tương lai của chính mình. Hơn ai hết, các em chính là những chủ nhân

của đất nước trong tương lai. Vì vậy, thầy mong muốn các em cố gắng học tập, rèn luyện. Những em học giỏi, học khá không nên tự mãn, bằng lòng với kết quả đạt được mà phải cố gắng để học giỏi hơn nữa; những em kết quả học tập chưa cao cần dành nhiều thời gian tự học, không nên tự ti, chán nản, an phận mà phải thật sự cố gắng để có thể đạt được kết quả cao làm hành trang cho cuộc sống sau này. Đối với các em học sinh 9, chia tay các em, thầy chúc các em hãy giữ gìn sức khỏe, dành nhiều thời gian ôn tập để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 sắp tới.

Đối với các em học sinh khối lớp 6,7,8 Chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, sức khỏe, đầy ý nghĩa. Các em về địa phương tích cực, có ý thức tốt tập luyện và tham gia đầy đủ kế hoạch sinh hoạt hè tại địa phương. Đây là một sân chơi trong hè đầy bổ ích và lý thú, một kỳ học thứ 3 của các em.

Trên đây là những thành tích mà trường THCS Trường Thọ đã đạt được trong năm học 2022- 2023. Chúng ta tin tưởng rằng với sự phấn đấu, tâm huyết và có trách nhiệm cao của các thầy cô giáo và các em học sinh, sự quan tâm đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, thầy và trò trường THCS Trường Thọ sẽ đạt thành tích rực rỡ hơn nữa trong những năm học và thời gian tới.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Lễ tổng kết, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và Lễ ra trường cho học sinh lớp 9 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!